

## VIẾNG

## Anh Năm Nguyễn Văn Thế

QY Phan Bửu Ngọc.

Kính Thưa Quý Niên Trưởng Và Quý Anh Chị.

Tôi, Mú Xanh Quân Y Phan Bửu Ngọc, thật là xúc động và chân thành cảm ơn khi quý anh chị đã nhiệt tình nhận lời mời đến viếng thăm ngày giỗ lần thứ tám của Bác Sĩ TQLC Nguyễn Văn Thế, người Anh Cả của Tiểu Đoàn Quân Y chúng tôi.

Trong không khí lạnh buốt của sáng mùa Đông, khói nhang mà quý anh chị dâng lên linh hồn Giu Se, hòa với sương sớm tạo nên bầu không khí thơm ngát, ấm áp bao phủ mộ phần của BS Nguyễn Văn Thế, khiến trong lòng chúng ta ấm áp theo. Những đóa hoa tươi thắm của các anh chị mang đến tặng BS Thế, tôi tin là BS sẽ rất vui và mỉm cười như BS đã mỉm cười khi quý anh chị đến thăm lúc BS Thế lúc còn sinh tiền.

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế là cấp chỉ huy, là Anh Cả trong Tiểu Đoàn Quân Y mà tất cả chúng tôi hằng kính phục, còn đối với quý Anh Chị, BS Thế là một đồng đội, sự hiện diện của quý anh chị hôm nay, ngày 22/2/2019, bên mộ phần của BS Thế chứng tỏ BS Thế luôn luôn và mãi mãi vẫn được các đồng đội, bạn bè trân trọng và kính mến khi còn sống cũng như khi đã ra đi.

Quân Y Phan Bửu Ngọc xin chân thành biết ơn quý anh chị.

Xin quý anh chị cho tôi có đôi lời thưa chuyện với Anh Năm, với ông Thầy của tôi: BS. Nguyễn Văn Thế.

Thưa Anh Năm.

Anh ra đi thối thoát đã tám năm

mà như mới vừa xảy ra hôm qua! Anh ra đi để lại biết bao nhiêu sự tiếc thương cho anh chị em trong đại gia đình TQLC và bạn bè, thân hữu gần xa, cho cả cộng đồng Nam CA. Lòng thương tiếc ấy không với đi theo thời gian mà vẫn tràn đầy, vì anh là một lương y, không riêng với Binh Chủng TQLC mà Cộng Đồng Nam CA, Little Saigon biết Anh là một vị Bác Sĩ đạo đức, khiêm nhường: “Lương y như từ mẫu”. Đối với những gia đình chưa có bảo hiểm y tế, anh sẵn sàng và vui vẻ chữa bệnh miễn phí cho họ. Điều đáng trân trọng là, sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh như tìm thấy niềm vui khi thăm hỏi và giúp đỡ những người vô gia cư



## Thủy Quân Lục Chiến

(homeless) xung quanh phòng mạch của anh. Ngày anh ra đi, những người vô gia cư này vô cùng xúc động, biểu lộ lòng thương tiếc Anh cho đến nỗi báo chí truyền thông cũng giúp họ gửi lời phân ưu đến gia đình tang quyến.

Ôi chữ nghĩa nào nói cho đủ tấm lòng nhân hậu của Anh đối với thuộc cấp trong Tiểu Đoàn Quân Y, nói sao cho hết tấm lòng tận tụy của Anh đối với đồng đội trong Binh Chung TQLC, tấm lòng “lương y như từ mẫu” của Anh đối với tha nhân.

Tấm gương sáng của Anh giúp chúng em thương yêu nhau và đoàn kết, luôn biết ơn Anh cũng như biết ơn và nhớ đến những Cọp Biển đã vì quốc vong thân.

Sống nhân từ, thác linh thiêng, nay Anh đang ở trên chốn bình an, cõi vĩnh hằng, xin Anh nhận lời cầu xin của chúng em cho những người còn lại, những anh em TQLC, những anh chị đến viếng Anh hôm nay luôn được bình an và thương yêu nhau như anh đã từng thương yêu.

Kính bái Anh Năm- Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế  
Học trò của Anh.  
MX/QY Phan Bửu Ngọc.



Lê Văn Châm, Lê Đình Bảo, Nguyễn Văn Nền, Bs. Trần Hùng Hải, Vũ Trọng Oánh, bà Huỳnh Ngọc, bà Nguyễn Hữu Hào, anh Chu Nam, Võ Thanh Sang, Trần Văn Thuận, chị Dung vợ Bs. Trương Minh Cường, anh Quách Ngọc Lâm, AC nhạc sĩ Xuân Điềm, chị Nguyễn Xuân Mai, anh Phan Bửu Ngọc, bà Trần Thị Huy Lễ, ô/b Cổ Tấn Tinh Châu, bà Lý Tuyết, bà Nguyễn Hồng Phượng